

บันทึกการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๓ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นางสาวทัศนีย์ บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม


จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เรื่อง วาระที่ ๙ : แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ วาระที่ ๔ : การงบประมาณ (วาระการจัดตั้งสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา (Thai PBO))

เนื่องจากรายงานการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลังที่เสนอต่อสภาเพื่อพิจารณามีจำนวน ๒ วาระ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ปรึกษาที่ประชุม โดยจะให้ประธานกรรมการเสนอรายงานในแต่ละวาระ และให้สมาชิกฯ อภิปรายตามวาระที่ประธานกรรมการเสนอ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

นายสมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการได้เสนอรายงานการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เรื่อง วาระที่ ๙ : แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ สมาชิกฯ อภิปราย และกรรมการฯ ตอบชี้แจง โดยมีประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติดำเนินการประชุมต่อ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับรายงานของคณะกรรมการ เพื่อส่งรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการการดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน ต่อจากนั้น ประธานกรรมการได้เสนอรายงานการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เรื่อง วาระที่ ๔ : การงบประมาณ (วาระการจัดตั้งสถาบัน วิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา (Thai PBO)) สมาชิกฯ อภิปราย และ กรรมการตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับรายงานของคณะกรรมการ เพื่อส่งรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป และที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิเคราะห์งบประมาณ ประจำรัฐสภา พ.ศ. เพื่อส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวพร้อมความเห็นและ ข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปยังคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา และ ให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๐๗

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๙ นาฬิกา



(นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รักษาการแทน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ

สำนักรายงานการประชุมและชวเลข

กลุ่มงานรายงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th